

คำนำ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๔๖- พ.ศ.๒๕๕๐) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ ๗ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานซึ่งกำหนดให้ปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงานโดยให้มีการเจรจาและทำข้อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานรายปี กับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ส่วนราชการ

นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหมวดที่ ๘ ระบุให้ส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพสามารถบริหารจัดการเงินพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ และส่วนราชการที่สามารถเพิ่มผลงานโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ จะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น และได้ว่าจ้างให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๓ แห่ง และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ดังกล่าว

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้จัดทำเอกสารคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ทราบแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ซึ่งจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์กับผู้ประเมินผลที่จะใช้เป็นคู่มืออ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ด้วย คณะผู้จัดทำหวังว่า เอกสารนี้จะสามารถให้ประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำ